

LỜI NÓI ĐẦU

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp là một trong 3 cuộc tổng điều tra lớn, định kỳ (5 năm/lần) của ngành Thống kê. Theo Quyết định số 187/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2006, cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp được tiến hành vào thời điểm 1/7/2007 và sẽ thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp, phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Chính phủ.

Để góp phần chuẩn bị, triển khai tốt cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007, được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cấp trung ương, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê phối hợp với Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp trung ương biên soạn Chuyên san: “Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007”.

Với mục đích nêu trên, cuốn chuyên san này sẽ tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

- Giới thiệu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành Tổng điều tra;
- Khái quát về nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra 2007;
- Những bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trước, tổng điều tra nông thôn nông nghiệp, kinh nghiệm điều tra cơ sở kinh tế của Ấn Độ và kinh nghiệm điều tra thử ở Phú Yên và Thái Bình.
- Giới thiệu tóm tắt dự thảo Phương án, các phiếu điều tra sẽ được sử dụng trong Tổng điều tra 2007.

Ban biên tập tờ Thông tin khoa học mong rằng chuyên san này sẽ là tài liệu tham khảo tốt không chỉ đối với các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức tiến hành tổng điều tra ở các cấp, các ngành mà còn hữu ích đối với cả các đối tượng điều tra và những người quan tâm khai thác thông tin từ kết quả cuộc Tổng điều tra này.

Trong quá trình biên soạn và in ấn chuyên san không tránh khỏi những sai sót, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê mong nhận được góp ý của đồng đảo độc giả. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê

54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại (04) 8343763/8344114; Fax (04) 7751356

Email: vienthongke@hn.vnn.vn

Ban biên tập